

จัดม.44แก้ไขสุราใกล้สถานศึกษา ผืนเจอโทษจำคุก1ปีปรับ2หมื่น

☛ นำเสนอเมื่อ 1 ส.ค. 2559

"หัวหน้าคสช." จัดม.44 แก้ไขปัญหาสถานบริการ
ขายสุราใกล้สถานศึกษา-หอพัก ผ่าผืนคำสั่งจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน
20,000 บาท

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 46/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่
22/2558
ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ในการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานย
นต์ในทาง
รวมทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการไปแล้วนั้น โดยที่ปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า
ได้มีสถานบริการหลายแห่งปล่อยให้มีการเล่นพนันหรือการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ในส
ถานบริการของตน ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จึงสมควรขยายขอบข่ายให้มีการกระทำความผิดของผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดใ
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเพิ่มเติม

ดังนั้น หัวหน้าคสช. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีคำสั่ง ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 22/2558 ว่า
ยินยอมหรือปล่อยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามก
การค้ำมนุษย์ในสถานที่ของตน
และหากยินยอมหรือปล่อยให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานที่
ของตน รวมถึงการเปิดสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการภายในระยะเวลา 5
ปีนับแต่วันที่ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิด นอกจากนี้ การเปิดให้บริการสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.59 น.](#)

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/169/4.PDF>

